

**PHỤ LỤC II**  
**CÁC NHIỆM VỤ BẢO ĐẢM TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2022 CỦA BAN AN TOÀN GIAO THÔNG TỈNH VÀ CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN**  
*(kèm theo Kế hoạch số: /KH-UBND ngày tháng năm 2022 của UBND tỉnh Lai Châu)*

TT	Nhiệm vụ
<b>I</b>	<b>Ban An toàn giao thông tỉnh</b>
1	Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về bảo đảm trật tự an toàn giao thông bám sát chủ đề Năm An toàn giao thông 2022 “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”:
1.1	Các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”.
1.2	Tổ chức, triển khai, thực hiện theo Kế hoạch của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về phát động giải thưởng “Vô lăng vàng”; giải thưởng báo chí toàn quốc về an toàn giao thông năm 2022.
1.3	Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức.
1.4	Triển khai thực hiện Chương trình “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông”.
1.5	Các hoạt động tuyên truyền, truyền thông về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
1.6	Xây dựng các tài liệu tuyên truyền an toàn giao thông theo hướng dẫn của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.
1.7	Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
1.8	Tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện truyền thông, báo chí.
1.9	Thăm hỏi, hỗ trợ các nạn nhân, gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.
2	Định kỳ hàng tháng, hàng quý xây dựng và ban hành Kế hoạch kiểm tra, đôn đốc các thành viên, địa phương việc sơ kết, tổng kết, tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, UBND tỉnh.
3	Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ và các địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định

	thay thế Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức hoạt động của Ban An toàn giao thông tỉnh theo hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia.
4	Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố sơ kết 06 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới.
<b>II</b>	<b>Sở Giao thông Vận tải</b>
1	Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trọng tâm là những nội dung mới trong các văn bản pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.
2	Xây dựng, thực hiện kế hoạch bảo trì, nâng cao điều kiện an toàn đối với kết cấu hạ tầng giao thông; rà soát tham mưu xử lý các vị trí điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông phát sinh trên mạng lưới tỉnh lộ, quốc lộ được Bộ Giao thông vận tải ủy thác.
3	Thực hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải trong việc ứng dụng khoa học công nghệ để hoàn thiện hệ thống đào tạo, sát hạch, cấp GPLX, chứng chỉ chuyên môn cho người điều khiển phương tiện giao thông; giám sát, lưu trữ, quản lý dữ liệu camera trong quá trình sát hạch lái xe, chia sẻ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4	Triển khai thực hiện thanh tra, kiểm tra chuyên ngành giao thông vận tải theo kế hoạch và đột xuất, trong đó tập trung vào các nội dung: Kiểm soát tải trọng phương tiện (KSTTPT) giao thông; quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông (KCHTGT), bảo vệ hành lang an toàn giao thông; việc chấp hành các quy định về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo trì kết cấu hạ tầng và đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.
5	Tiếp tục thực hiện kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải hàng hoá; siết chặt kỷ cương công tác đào tạo sát hạch, cấp GPLX; quản lý an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường đối với phương tiện cơ giới đường bộ, phương tiện thủy nội địa.
6	Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố định kỳ 06 tháng tổ chức kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ như: Chỉ thị số

	24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm TTATGT trong hoạt động vận tải đường bộ; Chỉ thị số 23/CT-TTg về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; Chỉ thị số 29/CT-TTg về xử lý phương tiện hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; Chỉ thị số 32/CT-TTg về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; Chỉ thị số 33/CT-TTg về tăng cường quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt.
<b>III</b>	<b>Công an tỉnh</b>
1	Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố tham mưu tổng kết 10 năm Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông” .
2	Xây dựng Kế hoạch cao điểm bảo đảm TTATGT, TTXH trong các dịp cuối năm tết Nguyên đán Nhâm Dần và các lễ hội đầu Xuân năm 2022; các sự kiện lớn, lễ tết trong năm 2022.
3	Hàng quý xây dựng Kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề là các nguyên nhân gây TNGT và tử vong do TNGT như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chạy quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không thắt dây an toàn trên xe ô tô; vi phạm về phần đường, làn đường v.v....
4	Ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban chức năng, lực lượng Công an các địa phương trong quá trình điều tra, giải quyết vụ TNGT ngoài xác định nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn, cần xem xét xác minh, làm rõ các nguyên nhân gián tiếp để phục vụ công tác phòng ngừa.
5	Tiếp tục thực hiện chuyên án điều tra, xử lý các trường hợp sản xuất, mua bán, sử dụng các loại giấy tờ giả của phương tiện và giấy phép lái xe giả, giấy đăng ký giả, giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa giả; các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm TTATGT.
6	Chỉ đạo các phòng, ban, chức năng, lực lượng Công an các địa phương tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT theo chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông, Kế hoạch của UBND tỉnh và các kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.
7	Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố định kỳ 06 tháng tổ chức

	kiểm tra, đánh giá và báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ như: Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/1/2020 về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
<b>IV</b>	<b>Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh</b>
1	Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong đó tập trung các nội dung về: Công tác quản lý, sử dụng phương tiện vận tải quân sự; tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng phương tiện cá nhân trong đơn vị; quản lý chắc nâng cao chất lượng kiểm định an toàn kỹ thuật bảo vệ môi trường xe-máy quân sự.
2	Duy trì nghiêm các hoạt động của lực lượng kiểm soát quân sự, kiểm tra xe quân sự trong công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động và phương tiện quân sự hoạt động ngoài doanh trại. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn tham gia hướng dẫn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong khu vực đóng quân. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông do lỗi chủ quan gây hậu quả nghiêm trọng.
<b>V</b>	<b>Sở Giáo dục và Đào tạo</b>
1	Xây dựng kế hoạch triển khai và nhân rộng mô hình phối hợp Nhà trường - Gia đình - Xã hội trong giáo dục pháp luật và xây dựng văn hoá giao thông cho học sinh, sinh viên.
2	Xây dựng kế hoạch triển khai Năm An toàn giao thông 2022 trong hệ thống giáo dục và chỉ đạo các cơ sở giáo dục phát động “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường - tháng 9/2022.
3	Chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường thực hiện biện pháp tuyên truyền, giáo dục kiến thức an toàn giao thông năm học 2022-2023.
4	Định kỳ 6 tháng xây dựng kế hoạch và tổ chức đoàn kiểm tra, đôn đốc nắm bắt tình hình một số cơ sở giáo dục tại địa bàn phức tạp về giao thông trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên. Thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các chương trình, tài liệu giảng dạy,

	tăng thời lượng giảng dạy an toàn giao thông cho tất cả các bậc học.
5	Đưa giáo dục an toàn giao thông theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào chương trình chính khóa cho học sinh, sinh viên các trường đặc biệt là đối với học sinh, sinh viên học chuyên ngành sư phạm, chuyên ngành liên quan đến giảng dạy về an toàn giao thông dưới hình thức tích hợp vào các môn học, hoạt động giáo dục. Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn, văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông cho học sinh, sinh viên. Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác giáo dục an toàn giao thông cho học sinh.
<b>VI</b>	<b>Sở Tài chính</b>
1	Đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước 2022 được cấp có thẩm quyền giao.
<b>VII</b>	<b>Sở Thông tin và Truyền thông</b>
1	Chỉ đạo các cơ quan thông tin, đại chúng tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT và những hướng dẫn về bảo đảm phòng, chống dịch bệnh khi tham gia giao thông đảm bảo tỉ lệ 50% tin bài phê phán các hành vi xấu, hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, 50% tin bài nêu gương người tốt, việc tốt, kinh nghiệm tốt và phân tích nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
2	Chỉ đạo các cơ quan báo chí đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền; ứng dụng công nghệ vào tuyên truyền; xây dựng các nền tảng ứng dụng cho các nội dung thông tin tuyên truyền về an toàn giao thông và phòng, chống tác hại của rượu, bia.
3	Xây dựng chuyên mục, tin, bài, video clip, thông tin dưới dạng đồ họa dễ đăng tải, tuyên truyền trên nền tảng công nghệ số của các mạng xã hội có nhiều người dùng. Đề nghị các nhà mạng viễn thông nhắn tin tuyên truyền theo chủ đề từng năm đến các thuê bao di động.
<b>VIII</b>	<b>Đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh</b>
1	Tổ chức xét xử công khai các vụ án điểm vi phạm về trật tự ATGT có tính chất nghiêm trọng (nếu có), mời cơ

	quan báo chí tham dự để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.
<b>IX</b>	<b>Sở Y tế</b>
1	Căn cứ tình hình diễn biến dịch COVID-19, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thành phố để hướng dẫn hoặc tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện thống nhất các nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động giao thông vận tải và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
2	Nâng cấp, đồng bộ, chia sẻ hệ dữ liệu khám sức khỏe người điều khiển phương tiện giao thông, số liệu nạn nhân thương vong do TNGT với ngành Công an và Giao thông vận tải.
3	Xây dựng Kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn thực hành cấp cứu cơ bản đối với nhân viên y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các lực lượng chức năng; lái, phụ xe và một số đối tượng khác.
4	Đánh giá thực trạng và nâng cao năng lực cấp cứu và hồi sức cấp cứu cho các cán bộ y tế, tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập và tư nhân, trung tâm cấp cứu các huyện, thành phố.
<b>X</b>	<b>Tỉnh đoàn Thanh niên</b>
1	Xây dựng, ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hưởng ứng “ <i>Năm An toàn giao thông - 2022</i> ” và Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Đoàn triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu các kiến thức về ATGT bằng hình thức trắc nghiệm trên nền tảng “ <i>Ứng dụng thanh niên VN</i> ”; tổ chức cuộc thi đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ trong công tác đảm bảo TTATGT.
2	Tổ chức diễn đàn “ <i>Thanh niên với văn hóa giao thông</i> ” và hội nghị “ <i>Lãnh đạo trẻ với an toàn giao thông</i> ”.
<b>XI</b>	<b>Các sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên của Ban ATGT tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan thông tin đại chúng</b>
1	Xây dựng kế hoạch triển khai Năm An toàn giao thông 2022 gắn với chủ đề Năm An toàn giao thông.

2	Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng truyền thống và trên không gian mạng xã hội và hạ tầng số nhằm nâng cao ý thức tự giác của hội viên và người tham gia giao thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật trật tự an toàn giao thông đến tận cơ sở, phường, xã, thị trấn, đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào nghèo, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa; tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện chủ đề năm ATGT 2022.
3	Phát huy vai trò các đoàn thể chính trị, xã hội, các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, những người có uy tín trong cộng đồng tham gia vận động toàn dân xây dựng văn hóa giao thông, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “ <i>Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông</i> ”, “ <i>Phụ nữ tham gia bảo đảm TTATGT vì hạnh phúc của mỗi gia đình</i> ”, “ <i>Nông dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông</i> ”. Nhân rộng các mô hình tự quản có hiệu quả để tiếp tục vận động nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia phối hợp với lực lượng chức năng để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.
<b>XII</b>	<b>UBND các huyện, thành phố</b>
1	Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2022 theo chủ đề “ <i>Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19</i> ”.
2	Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật giao thông, đặc biệt các giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 12/2019/NQ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông; Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019, Nghị định số 123/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
3	Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các lỗi là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông như: vi phạm nồng độ cồn, ma túy; chạy quá tốc độ; không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; không thắt dây an toàn trên xe ô tô; vi phạm về phần đường, làn đường v.v....